



220 13

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ ร.ต.ท.

สถานีตำรวจ บก.น. เหนือ อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประทีป กิจจะวัณนะ

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

เป็น พยาน

พ.ต.ท. ร.ต.ท. ร.ต.อ. ร.ต.อ. ร.ต.อ. ร.ต.อ. ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

อรรถสิทธิ์ อัครพงษ์  
นายสุพรรณ อัครพงษ์ กับพวก ผู้ต้องหา

ต่อหน้า

วันที่ ๗.๑๑.๑๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. บก.น.๒

สอบสวนที่ บก.น. เหนือ

ชื่อ ร.ต.ท. ประทีป กิจจะวัณนะ อายุ ๒๖ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (สงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบ้านเหน็จหรือมีบ้านอายุ ให้ลงตามประเภท)

รับราชการตำรวจประจำ สน.นางเลิ้ง

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชื่อกำนัน

อำเภอ จังหวัด

ชื่อบิดา ชื่อมารดา

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้อง สามานคนแล้ว

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าขอให้การตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้

ข้ารับราชการตำรวจประจำ สน.นางเลิ้ง ตำแหน่ง รอง สวป.มีอำนาจหน้าที่

ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๑๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.ตาม ปจว.ข้อ ๑๒ ข้าได้รับคำสั่ง

จาก พ.ต.ต.ชวรัชย์ พรหมประสิทธิ์ สวป.สน.นางเลิ้งให้ร่วมกับตำรวจประจำ สน.นางเลิ้ง โดยใช้

อาวุธปืนคาร์บิน เอ็มทรีเป็นอาวุธประจำตัวไปเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมี พ.ต.ต.ชวรัชย์ ๖ เป็นหัวหน้าซึ่งได้รับคำสั่งจาก พ.ต.อ.วิเชียร แก้วเกตุ บก.น.๒ ทางวิทยุ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันมี ข้า พ.ต.ต.ชวรัชย์ ๖ สวป.๖, ร.ต.ต.สุรสิทธิ์

สุนทรสารทุร, ร.ต.ต.อนุสรณ์ เจริญดา, ว่าที่ ร.ต.ต.จรัส ชรรณปรีชาติ, จ.ส.ต.สุนทร แสงรุ่ง

ส.ต.อ.เสนอ ไบยั้ง, ส.ต.อ.บุญส่ง สอนศรี, ส.ต.อ.ไสว มาทะวงศ์, ส.ต.อ.ชัยยุทธ ทัศพร, ส.ต.

สมาน วงศ์ยาบาล และ ส.ค.ท.สำเนา บุญทอง รวม ๑๒ นายจากนั้นได้เดินทางออกจาก สน.นางเลิ้งโดย  
 ไซรยนต์ประจำ สน. เป็นพาหนะเมื่อเช้ากับพวกไปถึงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพบ พ.ค.อ.วิเชียร นกก.น.  
 และนกก.น.๒ ได้สั่งให้ชาากับพวกรักษาการอยู่ที่คานหาของพิพิธภัณฑสถาน ข้าราชการอยู่กับพวกประมาณ  
 ๒๐ นาที พ.ค.อ.เจริญ โชติกวรงค์ รอง ผบก.น. เห็นข้อได้สั่งให้ชาากับพวกไปรักษาการที่ประตูทางเข้ามหา  
 วิทยาลัยธรรมศาสตร์คานหาหอประชุมโดยให้ไปประชาชนที่ออกกันอยู่ที่บริเวณดังกล่าวออกให้หมดและคอยกันไม่ให้  
 ประชาชนเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยโดย พ.ค.ค.ธวัชชัยเป็นผู้รับคำสั่ง ขณะนั้นมีเสียงปืนดังมาจากทางคาน  
 หอประชุมมายังมาทางที่ชาากับพวกกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ พ.ค.ค.ธวัชชัยจึงได้สั่งให้ชาากับพวกให้ชาารูปืนยิงได้  
 ตอบไปเพื่อป้องกันชีวิตและร่างกายของตนเอง ชาากับพวกได้ยิงต่อสู้กับพวกที่อยู่ข้างในธรรมศาสตร์ซึ่งไม่ทราบ  
 ว่าเป็นใครอยู่ประมาณ ๒๐ นาที พ.ค.อ.เจริญ ได้สั่งให้ พ.ค.ค.ธวัชชัยนำกำลังข้ามถนนไปรักษาการริม  
 สนามหลวงคานหาตรงข้ามหอประชุมชาากับพวกจึงได้ข้ามไปรักษาการคานหาที่ พ.ค.อ.เจริญ สั่งโดยแยกย้าย  
 กับอยู่เป็นจุดๆตามแนวถนนข้ามริมถนนจนถึงมุมวัดมหาธาตุ ขณะเดียวกันก็มีเสียงปืนดังมาจากหอประชุมและ  
 คิกสังคมายังมาทางคานหาที่ชาากับพวกกำลังเข้าประจำจุดต่างๆชาากับพวกจึงได้ยิงโต้ตอบไปเป็นระยะๆโดยใช้กระสุน  
 เป็นที่กำบังและชาาไม่ทราบว่ามียิงต่อสู้กับชาาเป็นใคร ต่อมาเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.เศษ ร.ค.ท.เสรี  
 ถนอมเกียรติ รอง สวป. สน.นางเลิ้งได้มายังจุดที่กระสุนกับพวกอยู่และแจ้งว่า พล.ต.ท.ณรงค์ มหานนท์ ผู้ช่วย  
 อตร. (ตำแหน่งในขณะนั้น) ให้ชาากับพวกนำกำลังไปตรวจรักษาการตามถนนพระจันทร์จนถึงประตูทางเข้ามหา  
 วิทยาลัยธรรมศาสตร์คานหาพระจันทร์เพื่อคอยจับกุมผู้ก่อความไม่สงบที่หลบหนีออกมาตลอดจนให้ตรวจตราในบริ  
 เวณวัดมหาธาตุด้วย พ.ค.ค.ธวัชชัยจึงได้สั่งให้ชาากับพวกมารวมกันที่ประตูทางเข้าวัดมหาธาตุคานหาสนามหลวง  
 เพื่อจัดแบ่งกำลัง ไล่พบ พล.ต.ท.ณรงค์ พล.ต.ค.มานะ วงศ์สมบูรณ์ ผู้ช่วย ผบ.จ.น. กับพวกกำลังยื่นสั่งเก  
 การอยู่ที่หัวมุมกำแพงวัดมหาธาตุและ พล.ต.ท.ณรงค์ได้สั่งกำชับให้ชาากับพวกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้สั่งให้  
 ร.ค.ท.เสรีมาบอกโดย พ.ค.ค.ธวัชชัยเป็นผู้รับคำสั่งและให้พยายามจับกุมผู้ที่หลบหนีออกมาให้ได้ พ.ค.ค.  
 ธวัชชัยได้แบ่งกำลังออกเป็น ๒ ชุด ชุดแรกมี พ.ค.ค.ธวัชชัย, ชา.ร.ค.ท.จรัส, ส.ค.อ.สมาน, ส.ค.อ.  
 เสนอและ ส.ค.อ.สำเนา ที่เหลือเป็นชุดที่ ๒ โดยมี ร.ค.ค.สุรสีห์เป็นหัวหน้าและให้ชุดที่ ๒ รับผิดชอบรั  
 ษาการตามถนนพระจันทร์ ส่วนชาากับพวกชุดที่ ๑ ซึ่งมี พ.ค.ค.ธวัชชัยเป็นหัวหน้าได้เข้าไปตรวจในวัดมหา  
 ธาตุและรักษาการตามแนวกำแพงคานหาในคานหาถนนพระจันทร์ ขณะนั้นได้มีการยิงปืนจากคิกบังชีและคิกสังคมายัง  
 ทางคานหาถนนพระจันทร์มายังวัดมหาธาตุและมีเสียงปืนดังจากโรงเรียนวัดมหาธาตุไปยังคิกบังชีและคิกสังคมายัง  
 ได้ตอบไป พ.ค.ค.ธวัชชัยได้สั่งให้ชาากับพวกบางคนขึ้นไปตรวจสอบที่บนโรงเรียนวัดมหาธาตุ พบว่าผู้ที่ยิงได้  
 ตอบเข้าไปในธรรมศาสตร์เป็นตำรวจเห็นเดียวกันแต่ไม่ทราบสังกัดที่ใดจึงกลับลงมาแจ้งให้ พ.ค.ค.ธวัชชัย  
 ทราบ ชาากับพวกได้ยิงปืนต่อสู้เป็นครั้งคราวเพื่อคุ้มกันพวกชุดที่ ๒ ชาากับพวกชุดที่ ๑ รักษาการและยังต่อ  
 สู้อยู่ประมาณ ๒๐ นาทีเศษ ได้มีประชาชนเข้ามาบอกว่าพนักงานศึกษาที่หนีออกมาได้ ได้หลบหนีเข้ามาในวัดมหา  
 ธาตุทางคานหาถนนมหาธาตุและบางส่วนได้หลบเข้าไปในบริเวณราชบัณฑิตสถาน ขณะเดียวกันกำลังชุดที่ ๒ ซึ่งมี  
 ร.ค.ค.สุรสีห์กับพวกได้เข้ามาพบชาากับพวกและแจ้งให้ พ.ค.ค.ธวัชชัยทราบว่ามีการวางกองปราณาเสริม  
 กำลังประมาณ ๒๐ นายจึงได้ถอนกำลังออกมา พ.ค.ค.ธวัชชัยจึงได้ให้กำลังชุดที่ ๒ เข้าไปตรวจค้นในราช  
 บัณฑิตสถานส่วนชาากับพวกได้ร่วมกันตรวจค้นในบริเวณวัดมหาธาตุตามที่ได้รับแจ้งโดยแยกย้ายกันตรวจค้นตาม  
 กุฏิและสถานที่ต่างๆในวัด กระทั่งพวกตรวจพบนักศึกษาชายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดหลบซ่อนอยู่ตามกุฏิและสิ่ง  
 ก่อสร้างภายในวัดจับกุมได้ทั้งหมด ๑๐ คนซึ่งชาาจำไม่ได้ว่าเป็นผู้ใดบ้าง พ.ค.ค.ธวัชชัยได้สั่งให้ชาากับพวก

๑๖  
 ๑๗  
 ๑๘  
 ๑๙  
 ๒๐  
 ๒๑  
 ๒๒  
 ๒๓  
 ๒๔  
 ๒๕  
 ๒๖  
 ๒๗  
 ๒๘  
 ๒๙  
 ๓๐  
 ๓๑  
 ๓๒  
 ๓๓  
 ๓๔  
 ๓๕  
 ๓๖  
 ๓๗  
 ๓๘  
 ๓๙  
 ๔๐  
 ๔๑  
 ๔๒  
 ๔๓  
 ๔๔  
 ๔๕  
 ๔๖  
 ๔๗  
 ๔๘  
 ๔๙  
 ๕๐  
 ๕๑  
 ๕๒  
 ๕๓  
 ๕๔  
 ๕๕  
 ๕๖  
 ๕๗  
 ๕๘  
 ๕๙  
 ๖๐  
 ๖๑  
 ๖๒  
 ๖๓  
 ๖๔  
 ๖๕  
 ๖๖  
 ๖๗  
 ๖๘  
 ๖๙  
 ๗๐  
 ๗๑  
 ๗๒  
 ๗๓  
 ๗๔  
 ๗๕  
 ๗๖  
 ๗๗  
 ๗๘  
 ๗๙  
 ๘๐  
 ๘๑  
 ๘๒  
 ๘๓  
 ๘๔  
 ๘๕  
 ๘๖  
 ๘๗  
 ๘๘  
 ๘๙  
 ๙๐  
 ๙๑  
 ๙๒  
 ๙๓  
 ๙๔  
 ๙๕  
 ๙๖  
 ๙๗  
 ๙๘  
 ๙๙  
 ๑๐๐

ใบต่อคำให้การ ของ ร.ต.ท.ประทีป กิจเจริญนะ พยาน แผนที่ ๒.

บางคนถูกนักศึกษากักกล่าวส่ง สน. ขณะสงครามและมีบางคนที่รับมากเงินนักกีฬาที่จับได้ส่วนมากมีอายุน้อย  
 ทั้งนี้ออกนอกเหนือจากข้อความในการนำส่งมีใครรับ สมบัติของกองปราบมาเป็นส่วนหนึ่ง เมื่อต้องเริ่มร้อยแฉ่งจึงจับ  
 มาประจําที่เดิม ขณะนั้นได้รับแจ้งทางวิทยุจากยานสำรวจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเก็บสัมภาระที่กองพันที่ ๒  
 ไปในธรรมศาสตร์ ข้ากับพวกจึงได้ออกจากวัดมหาธาตุทางประตูสนามหลวง สน. ร.ต.ท.สุรสีห์กับพวกจุด  
 ที่ ๒. จับคนนักกีฬาที่หลบเข้าในราชวัลลภสถานได้ประมาณ ๑ คน พ.ต.ท.ธวัชชัยจึงให้ฝ่าย สน. ขณะสงคราม  
 แฉ่งให้ไปทบทวนที่พิพิธภัณฑสถาน ข้ากับพวกที่เหลือได้เคลื่อนย้ายกำลังทั้งหมดมาที่พิพิธภัณฑสถานเนื่องจากขณะนั้นที่วัดมหา  
 ธาตุและบริเวณใกล้เคียงมีตำรวจมาเสริมกำลังมากขึ้น ขณะนั้นเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.เศษ

ข้ากับพวกอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานกระทั่งเวลา ๑๓.๐๐ น.เศษ พ.ต.ท.วิเชียร บกท.น.๒ ได้สั่งให้ข้ากับพวก  
 ทั้งหมดยกติดตามเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไปต่อประจําในหอออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกใน  
 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองหนึ่งในข้ากับพวกช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่น ๆ เข้าตรวจภายในหอประ  
 จําเพื่อค้นหาผู้หลบซ่อนอยู่กองนอกอาคาร วัตถุประสงค์ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เศษ บกท.น.๒ ให้  
 ข้ากับพวกออกมาประจําอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานเดิมจนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. บกท.น.๒ ได้สั่งให้กำลังทั้ง  
 หมดของ สน.นางเอ็งที่ไปช่วยราชการนั้นกลับมาประจําอยู่ที่ สน.นางเอ็งได้ คาม ๒๖๖ ของวันเดียวกัน

ในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ ข้าได้ช่วยในการบินเติมหูของทางราชการเป็นอาวุธในการยิงต่อสู้และได้ให้การ  
 กระสุนไปทั้งหมด ๒๓ นัด เป็นความจริง

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

( ลงชื่อ ) ร.ต.ท.

วิเชียร บกท.น.๒

พยาน

ตอมสวน พิมพ์ อาน.

ใบต่อคำให้การ ร.ค.ท.ประทีป กิจจะวันระ พยาน  
มก.น. เหมือ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

ข้าพเจ้าขอให้การ เห็นเพิ่มเติมถึงงานสอบสวนแล้วความอึดใจจริงโดยสอบถามตนแล้วและขอยืนยันคำให้การเดิม ขอให้การเห็นเพิ่มเติมต่อไป

ในการจับกุมตัวนักศึกษาคือในวิทยาคารที่นครเขมรกับพวกได้แยกย้ายกันตรวจค้นตามที่ต่างๆซึ่งพบพบตอน  
อยู่บริเวณดูถูกเป็นฤกษ์ไม่มีเลขที่และคณะและพบบริเวณถนนโตกและที่ก่อสร้างคอกในวัดกึ่งกลางรวม ๑๐ คน  
เห็นกระดุมเป็นหัวหน้าควบคุมไปส่ง ส.น.ชนะสงครามเองโดยใช้รถยนต์ของปราบเป็นพาหนะแต่ไม่ทราบว่ามี  
เลขอะไร สำหรับผู้ต้องหาที่จับกุมได้ทั้ง ๑๐ คนมีรายชื่อหน้าไม่ได้เนื่องจากขณะนั้นกำลังดูเลขเมื่อถึง ส.น.ชนะสงคราม  
ไปขอใบขอมให้เจ้าหน้าที่ประจำ ส.น.ชนะสงครามรับตัวไปเช่นเดียวกับพวกที่รับอภัยที่กรมหลวงความเดิมและวันที่  
(๒๘ พ.ย.๕๐) ข้าพเจ้าไปดูภาพถ่ายของหลักฐานที่ ส.น.ชนะสงครามแล้วว่าจำไม่ได้ว่าคนใดบ้างที่ข้า  
จับกุมโดยดูภาพเพราะจาก พ.ต.ท.อุไร นีจู่ไรบ สวส.ส.น.ชนะสงคราม และสำหรับผู้ที่มาที่ ร.ค.ท.สุรสีห์  
จับกุมได้ประมาณ ๘ คนนั้นจำไม่ได้ควบคุมไปส่งทราบภายหลังว่า พ.ต.ท.อริรักษ์ ใจมอบผู้ต้องหาทั้ง ๘ คน  
ให้การตรวจกองปราบซึ่งจำไม่ทราบว่า เป็นผู้ใดบ้าง ส.น.ชนะสงคราม นอกนั้นขอยืนยันคำให้การ เห็นทุกประการ  
เป็นความจริง

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

( ลงชื่อ ) ร.ค.ท.

วิสิทธิ์.๕๐.

ผู้สอบสวน

สอบสวน พิมพ์ อาน.